

ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๓๓/๐๕



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๑๗๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ในการสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ คือ ๑) ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอาหารปลอดภัยโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บูรณาการการทำงานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน ๒) ให้นำแนวคิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (ONE Toursim Village) ของกรมการท่องเที่ยวไปปรับใช้กับการส่งเสริมตลาดประชารัฐ เพื่อการท่องเที่ยวโดยพิจารณาใช้แหล่งงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ๓) แจ้ง CMO ของแต่ละตลาดดำเนินการประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐ ตามแนวทางที่กำหนดเพื่อเป็นการประเมินตนเอง (Self Assessment) ให้ตลาดอยู่ในมาตรฐานและนำเข้าข้อมูลที่ได้ประเมินแต่ละตลาดผ่านแบบรายงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.market.moi.go.th หัวข้อ “มาตรฐานตลาดประชารัฐ” เพื่อประมวลผลในภาพรวมของประเทศ และวางแผนการพัฒนาตลาดประชารัฐต่อไป นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้แจ้งอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) ดำเนินการประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐตามแนวทางที่กำหนด

๒. ส่งเสริมตลาดประชารัฐด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดให้เชื่อมโยงตลาดประชารัฐและ ONE Tourism Village

๓. เน้นย้ำให้ CMO ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน ๒ แบบ คือ

๑) แบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจติดตามผลประกอบการและพึงพอใจของผู้ขาย

๒) แบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ซื้อเพื่อประเมินผลความสำเร็จและนำผลสะท้อนจากการดำเนินโครงการมาปรับปรุงโครงการตลาดประชารัฐ

ทั้งนี้ การสนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้นายอำเภอมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม ดูแลให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวศ ไทยประยูร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

(กลุ่มงานปกครอง)

โทร./โทรสาร.๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖